

# สวนสนุก'สกะปรก'8แห่ง

- อันตรายกับ'เด็ก'ด้านสุขอนามัย
- กทม.สั่งเขตเฝ้ากักตักใจแก้ไขด่วน

นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในวัน ที่ 9 ก.ค.นี้ สำนักอนามัยกทม.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงาน ภาคเอกชนจะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะความปลอดภัย และอาชีวอนามัยประเภทกิจการสวนสนุก ในกรุงเทพฯ ที่ สยามพาร์คซิตี สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก หลังจากได้ร่วมพัฒนาแนวทางหลักเกณฑ์ คู่มือการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับกิจการสวนสนุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายทวิศักดิ์ กล่าวต่อว่า การร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขตลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการสวนสนุก 48 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็เพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุร้ายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการตรวจประเมินพบว่ากิจการสวนสนุกเป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 40 แห่งคิดเป็นร้อยละ 88.33 และไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 ในรายชื่อที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง กทม. ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ให้บริการพร้อมทั้ง

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ใส่ใจในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไขหวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ตาแดง เป็นต้นซึ่งสามารถติดต่อโดยการสัมผัสและการอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนไปใช้บริการหนาแน่นรวมทั้งควรดูแลบำรุงรักษาเครื่องเล่นตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับประชาชนผู้ให้บริการและผู้ปกครองควรดูแลเด็กให้เล่นเครื่องเล่นอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุและเล่นด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเล่นในสวนสนุกเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ.